



สรุปเหตุการณ์และผลประกอบการปี 2563

สรุปเหตุการณ์ในปี 2563

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช จากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า GDP ของไทยจะลดลงร้อยละ 6.6 จากปีก่อนหน้า (ปรับเพิ่มขึ้นจากลดลงร้อยละ 7.8 โดยมีสัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2563) โดยการส่งออกที่ลดลงเป็นปัจจัยกดดันหลัก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่อินทัชลงทุน ไม่ว่าจะเป็น เอไอเอส และไทยคม ยังคงเดินหน้านำลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ เอไอเอสได้เข้าประมูลคลื่นความถี่ในเดือนกุมภาพันธ์ และชนะการประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ์ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 26 กิกะเฮิร์ตซ์ ด้วยมูลค่าคลื่นความถี่รวมทั้งสิ้น 42,060 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไลฟไทม์ที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดในประเทศไทย พร้อมให้บริการโครงข่าย 5G แก่ผู้ใช้งานทั่วไปในเดือนตุลาคม 2563 ขณะที่ไทยคม แม้ไทยคม 5 ถูกปลดระวางก่อนกำหนด ทำให้สูญเสียรายได้ไปบางส่วน แต่ไทยคมยังคงหาพันธมิตรในการทำธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีและดาวเทียม โดยได้ประกาศการจัดตั้ง 2 บริษัทใหม่ขึ้น ได้แก่ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (เนชั่น สเปซ) เพื่อให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม และ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (เอทีไอ) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนเพื่อการเกษตร

ณ สิ้นปี 2563 อินทัชให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (ผลตอบแทนจากราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากเงินปันผลรับ) สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงร้อยละ 11 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 และมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอยู่ที่ 217,800 ล้านบาท ซึ่งอินทัชมีเป้าหมายระยะยาวที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 320,000 ล้านบาท ภายในปี 2568

ผลประกอบการปี 2563

อินทัช มีกำไรสุทธิ 11,048 ล้านบาท ใกล้เคียงกับกำไรสุทธิในปี 2562 ที่ 11,083 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิในปี 2563 เป็นผลมาจากการรับรู้กำไรจากเอไอเอสลดลงร้อยละ 10 มาอยู่ที่ 11,108 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากผลกระทบของโรคโควิด 19 การแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าสูงขึ้น รวมทั้งรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวหดตัวลง ขณะที่เอไอเอสยังคงลงทุนต่อเนื่อง ทำให้ลดได้เพียงค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการดำเนินงานทางด้านไทยคมมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยพลิกจากการรับรู้ผลขาดทุน 926 ล้านบาท มาเป็นกำไร 211 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 ไทยคมมีการบันทึกการต่อจ่ายสินทรัพย์ดาวเทียม ขณะที่ปี 2563 ไทยคมมีการรับรู้รายได้จากเงินชดเชย ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอสและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

เอไอเอส มีผลกำไรสุทธิ (ที่ไม่รวมผลกระทบจาก TFRS16) ของปี 2563 ที่ 28,423 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.9 จากปี 2562 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเริ่มกลับมาแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้งในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2563 ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงรุนแรง ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องและจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมาก จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ ARPU ในไตรมาส 4/2563 ลดลงมาอยู่ที่ 234 บาท จาก 252 บาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และจำนวนผู้ใช้บริการลดลงกว่า 5 แสนราย มาอยู่ที่ 41.4 ล้านราย ขณะที่รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงเติบโตในระดับสูงที่ร้อยละ 22 อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสูง โดยในปี 2563 จำนวนผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 3 แสนราย ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านราย หรือคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดในเชิงผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 จากร้อยละ 10 ณ สิ้นปี 2562 อย่างไรก็ตามธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านยังมีการแข่งขันด้านราคาในระดับสูง และทำให้ APRU ของธุรกิจลดลงเหลือ 476 บาท ในไตรมาส 4/2563 จาก 533 บาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ทางด้านรายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ตามความต้องการใช้งานด้าน cloud และ ICT ที่เพิ่มขึ้นขององค์กร ขณะที่ต้นทุนในการดำเนินงานใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เนื่องจากยังคงมีการลงทุนโครงข่าย 4G และ 5G อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาต 2600 เมกะเฮิร์ตซ์เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงตามจำนวนกิจกรรมที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา

ประมาณการปี 2564

การเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลัก	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา	เติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับต่ำ
CAPEX	25,000-30,000 ล้านบาท (ไม่รวมค่าคลื่นความถี่)

อินทัชยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเอไอเอสที่ ร้อยละ 40.45 และรับรู้ผลกำไรจากเอไอเอสตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น

ไทยคม มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 ที่ 514 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 2,250 ล้านบาท ในปีก่อน เนื่องจากการรับรู้รายการพิเศษ ซึ่งในปี 2562 ไทยคมมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษ จำนวน 1,946 ล้านบาท โดยเป็นการบันทึกการต่อจ่ายสินทรัพย์ดาวเทียมเป็นหลัก ขณะที่ปี 2563 มีการรับรู้รายได้พิเศษ จำนวน 649 ล้านบาท โดยเป็นการรับรู้รายได้เงินชดเชย หากไม่รวมรายการพิเศษ ไทยคมมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 135 ล้านบาท ลดลงจากผลขาดทุน 304 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ดาวเทียมหลังการบันทึกการต่อจ่ายสินทรัพย์ในปี 2562 ทั้งดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียมบรรดแบบ และการลดลงของต้นทุนค่าธรรมเนียมให้กับหน่วยงานรัฐตามรายได้ที่ลดลง รวมทั้งมีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ไทยคมมีรายได้จากการขายและให้บริการในปี 2563 ที่ 3,557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงของรายได้จากธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องเป็นหลัก โดยรายได้จากดาวเทียมแบบทั่วไพลดลงร้อยละ 16 จากปี 2562 เนื่องจากการยุติการให้บริการของลูกค้าบางส่วนจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้อัตราการใช้งานดาวเทียมแบบทั่วไป (ที่ไม่รวมดาวเทียมไทยคม 5) ณ สิ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 64 จาก ณ สิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 55 ขณะเดียวกัน รายได้จากดาวเทียมบรรดแบนด์ลดลงร้อยละ 31 เนื่องจากการสิ้นสุดสัญญาการใช้บริการและการลดการใช้งานของลูกค้าต่างประเทศบางราย จึงทำให้อัตราการใช้งานดาวเทียมบรรดแบนด์อยู่ที่ร้อยละ 19 ลดลงจากร้อยละ 23 ณ สิ้นปี 2562

อย่างไรก็ตาม ไทยคมยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิ้นปี 2563 มีเงินกั๊ยมทั้งสิ้น 3,908 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 ที่ 4,191 ล้านบาท หรือมีอัตราส่วนเงินกั๊ยมต่อส่วนทุน 0.35 เท่า ลดลงจาก 0.38 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกัน และมีสถานะเงินสดสุทธิจำนวน 2,711 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

ทางด้านผลการดำเนินงานของบริษัทอื่น ๆ ประกอบด้วย

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า: เป็นการรับรู้ผลกำไรจากบริษัทร่วมค้า ได้แก่ แอลทีซี และไซ ซ็อบปิ่ง ตามสัดส่วนการถือหุ้น

- **แอลทีซี** เป็นการร่วมค้าทางอ้อมที่ลงทุนโดยไทยคม โดย ณ สิ้นปี 2563 แอลทีซีและทีพลัส ยังสามารถครองการเป็นหนึ่งในด้านจำนวนผู้ใช้บริการรวม ทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตซิม และ Fixed wireless โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 52.8 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 ที่ร้อยละ 50.7 นอกจากนี้ ในปี 2563 แอลทีซี ได้จัดตั้ง บริษัท ลาว โมบายมันนี่ โซล จำกัด (แอลทีซีถือหุ้นร้อยละ 100) เพื่อให้บริการชำระเงินและโอนเงินดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทำการตลาดในชื่อ แบนด์ M-Money
- **ไซ ซ็อบปิ่ง** สร้างรายได้ในปี 2563 ที่ 660 ล้านบาท หรือยอดขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า โดยรายได้ลดลงจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากการที่ผู้ให้บริการระบบทีวีดิจิทัลเริ่มหันมาเสนอขายสินค้าผ่านทางช่องทางของตัวเอง รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์อื่นๆ มากขึ้น

โครงการอินเวนท์:

ในปี 2563 อินเวนท์ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้โครงการอินเวนท์เพิ่มขึ้น 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด บริษัท แอ็กซิอัน พีทีอี ลิมิตเต็ด บริษัท พาโรนัม บริษัท ชมชอบกรุป จำกัด และ บริษัท สวิฟท์ ไดนามิกส์ จำกัด รวมทั้งได้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทที่ได้ลงทุนไปแล้ว 3 บริษัท คือ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ซ็อคโก คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท อีเวนท์ ป็อบ โซลคิงส์ พีทีอี ลิมิตเต็ด ทำให้จำนวนเงินลงทุนรวมในปี 2563 อยู่ที่ 279 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนในปีนี้อครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ธุรกิจเทคโนโลยีประกันภัยสมัยใหม่ (InsurTech) ธุรกิจเทคโนโลยีวีดีโอเชิงโต้ตอบ (Interactive Video Technology) ธุรกิจแพลตฟอร์มการรวมและแลกแต้ม (Point Exchange & Redeem Platform) รวมทั้งธุรกิจเทคโนโลยีไอโอที (Internet of Things (IoT)) ซึ่งเป็นธุรกิจเกิดใหม่และเกี่ยวข้องกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ขายหุ้นที่ลงทุนในบริษัท โซเซียล เนชั่น และ บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ทำให้มูลค่าพอร์ตการลงทุนภายใต้โครงการอินเวนท์ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 975 ล้านบาท หรือมีบริษัทที่อยู่ภายใต้การลงทุนของโครงการอินเวนท์ทั้งสิ้น 18 บริษัท

อินเวนท์ยังคงมุ่งมั่นหาการลงทุนใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยลงทุนต่อเนื่องในธุรกิจดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และขยายขอบเขตการลงทุนในสตาร์ทอัพต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอินเวนท์เพื่อเข้าถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีคลาวด์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Solutions) ต่างๆ

ผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท: ในปี 2563 อินเวนท์มีส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำนวน 11,297 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกำไรของเอไอเอสลดลง สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ที่ 319 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่ในรูปแบบออนไลน์ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมของอินเวนท์ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ที่ 400 ล้านบาท

อัตราการจัดเงินปันผล: ปัจจุบันอินเวนท์มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่อินเวนท์ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของอินเวนท์อย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของอินเวนท์อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

เนื่องจากอินเวนท์ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน หรือ ผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทที่เข้าลงทุน จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออินเวนท์ด้วย

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าวได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 ของเอไอเอสและไทยคม ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน



เหตุการณ์สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มอินทัชได้เริ่มต้นปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ("IFRS 16") และมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน เป็นครั้งแรก มีผลให้นโยบายการบัญชีของกลุ่มอินทัชเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกลุ่มอินทัชเลือกปรับปรุงย้อนหลังโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้เป็นรายการปรับปรุงต้นปี 2563 ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 3

ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ

สภาพเศรษฐกิจของประเทศและภาคธุรกิจประสบกับการชะลอตัวในปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งเริ่มส่งผลตั้งแต่วันที่ 2563 และได้เริ่มมีการระงับการปลดปล่อยใหม่ในปลายไตรมาส 4 ของปี ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาในแพ็คเกจค่าบริการแบบใช้งานไม่จำกัด โดยรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ปี 2563 ลดลงจากการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านมีการเติบโตสูงจากความต้องการที่สูงขึ้นจากกระแสนิยมทำงานจากที่บ้านด้วยจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 สูงกว่าการเติบโตโดยรวมของตลาดที่โตร้อยละ 10-12 การเติบโตของเอไอเอสไฟเบอร์ เน้นขยายฐานลูกค้าจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัด แม้ว่าการแข่งขันด้านราคาพื้นฐานส่งผลให้ ARPU ปรับลดลง

สำหรับธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอสเปิดให้บริการ 5G บนย่านความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และเปิดให้บริการแพ็คเกจ 5G อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2563 โดยในช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยี 5G ผู้ใช้บริการยังคงอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากจำนวนรุ่นของอุปกรณ์ที่รองรับ 5G ยังมีน้อย ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนผู้ใช้บริการแพ็คเกจ 5G รวมทั้งสิ้น 239,300 เลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 ของจำนวนลูกค้าระบบรายเดือน ซึ่งสูงกว่า 2 เท่าของเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 100,000 เลขหมาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลง ผู้ให้บริการจึงยังคงเสนอแพ็คเกจค่าบริการแบบใช้งานไม่จำกัด (Unlimited data) ให้กับทั้งลูกค้าระบบเติมเงินและระบบรายเดือนเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มองหาบริการที่คุ้มค่า ซึ่งแพ็คเกจค่าบริการแบบใช้งานไม่จำกัดได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้งานที่ระมัดระวังในการใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคของผู้ให้บริการในการสร้างรายได้จากการใช้งานดาต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ผู้ให้บริการสามารถเพิ่มราคาแพ็คเกจค่าบริการแบบใช้งานไม่จำกัด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ARPU แต่ยังคงมีการลดราคาด้วยแพ็คเกจขนาดเล็กด้วยความเร็วที่ต่ำลงในบางพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อน้อยในภาวะที่ค่าส่งค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอ่อนตัว

สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในบ้านเร่งตัวสูงขึ้น จากกระแสการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) และเรียนจากที่บ้าน (Learn from home) ผลักดันให้อัตรารายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 จากร้อยละ 47 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการยังคงใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และเพื่อตอบสนองต่อสถานะกำลังซื้อของผู้บริโภคในระดับต่ำ โดยนำเสนอแพ็คเกจราคาต่ำเริ่มต้นที่ 399 บาท/เดือน สำหรับความเร็วมาตรฐาน 100 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งลดลงจากราคา 599 บาท/เดือนในปีก่อน ดังนั้น ARPU ของอุตสาหกรรมจึงลดลง ในขณะที่ผู้ให้บริการที่มีบริการที่หลากหลายได้เน้นนำเสนอแพ็คเกจที่รวมหลายบริการ (Convergence) รวมถึงการเสนอบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การเพิ่มความเร็วเน็ต การอัพเกรดอุปกรณ์ให้กับลูกค้า และคอนเทนต์ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มรายได้

ธุรกิจดาวเทียม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดาวเทียมไทยคม 5 ได้เกิดเหตุขัดข้องขึ้น ส่งผลให้มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการตรวจสอบสถานะของดาวเทียม ไทยคมจึงได้ยุติการใช้งานและปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ทั้งนี้ ดาวเทียมไทยคม 5 มีการใช้งานมาแล้วรวม 14 ปี โดยส่งขึ้นสู่อวกาศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549

ณ สิ้นปี 2563 อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับร้อยละ 64 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55 ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ส่งผลให้อัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมแบบทั่วไปดวงที่เหลืออยู่เพิ่มขึ้น สำหรับดาวเทียมบรอดแบนด์หรือดาวเทียมไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียมที่ระดับร้อยละ 19 ลดลงจากร้อยละ 23 ณ สิ้นปี 2562 เป็นผลมาจากการลดระดับการใช้งานและการยุติการใช้บริการของลูกค้าต่างประเทศบางราย

ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว

ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มแอลทีซี มีส่วนแบ่งการตลาดโดยรวม (รวมโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตซิม และ Fixed wireless) เป็นอันดับหนึ่ง



ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มอินทัช

ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ของแต่ละสายธุรกิจ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	2562		2563		%YoY
ธุรกิจของบริษัท	(357)	-3%	(261)	-2%	-27%
ธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ	12,401	112%	11,108	101%	-10%
ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศ	(926)	-8%	211	2%	123%
ธุรกิจอื่น	(35)	0%	(10)	0%	-71%
กำไรสุทธิรวม	11,083	100%	11,048	100%	0%
กำไรสุทธิรวม จากการดำเนินงานปกติ *	11,884	107%	10,781	98%	-9%

* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการพิเศษของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศ เช่น การด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ รายได้จากเงินชดเชย รายการพิเศษจากการปรับโครงสร้างสัญญาลูกค้า ค่าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการอื่นๆที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

กำไรสุทธิรวมของกลุ่มอินทัช ในปีนี้กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิรวม 11,048 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสุทธิกับการลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขณะที่ส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากในปีนี้มีกำไรรับรู้รายได้จากเงินชดเชยเป็นรายได้อื่น จำนวนรวม 621 ล้านบาท และปีก่อนมีขาดทุนจากการด้อยค่าดาวเทียมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรสุทธิรวมจากการดำเนินงานปกติของปี 2563 ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจ在其他ประเทศ

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ธุรกิจของบริษัท (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	%YoY
ค่าใช้จ่าย	(412)	(319)	-23%
อื่น ๆ	55	58	5%
ขาดทุนสุทธิ	(357)	(261)	-27%

ขาดทุนสุทธิของกลุ่มอินทัช ในปีนี้ผลการดำเนินงานของอินทัชมีค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 23 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากในปี 2562 มีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมในโครงการอินเทอร์เน็ต และการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2563 บางส่วนลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ธุรกิจโทรคมนาคม ไร้สายภายในประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	%YoY
ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน กลุ่มเอไอเอส ตามวิธีส่วนได้เสีย	12,401	11,108*	-10%

* รวมผลจาก TFRS 6

ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในกลุ่มเอไอเอส ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2562 โดยรวมรายได้จากขายและการให้บริการลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การแข่งขันด้านราคาที่ยังคงรุนแรงตลอดทั้งปีและการปรับลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคส่งผลให้ ARPU ลดลง รวมถึง รายได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่หายไป สุทธิกับรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งตามความต้องการทำงานจากบ้านตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม แม้ว่า ARPU ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่**ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ**ค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามการลดลงของรายได้ ชดเชยกับต้นทุนโครงข่ายที่สูงขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงมีการบันทึกรายการพิเศษในปี 2562 จากการระงับข้อพิพาทกับทีโอทีและการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงจากปี 2562 จากการชะลอตัวของกิจกรรมทางการตลาดช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



ธุรกิจดาวเทียมและ ธุรกิจต่างประเทศ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,663	3,557	-24%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(2,968)	(2,072)	-30%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(703)	(506)	-28%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,069)	(865)	-19%
ขาดทุนจากการต่อสัญญา	(1,623)	(54)	-97%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(116)	4	103%
รายได้อื่น	337	811	141%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	(128)	(59)	-54%
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(643)	(302)	-53%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(2,250)	514	123%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของกลุ่มอินทัช	(926)	211	123%
ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานปกติของกลุ่มอินทัช *	(125)	(56)	-55%

* ไม่รวมส่วนแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนจากรายการพิเศษของธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในประเทศ เช่น การต่อสัญญาและจัดจำหน่ายสิทธิประโยชน์ รายได้จากเงินชดเชย รายการพิเศษจากการปรับโครงสร้างสัญญาลูกค้ากำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการอื่น ๆ ที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

กำไร(ขาดทุน)สุทธิของกลุ่มไทยคม ในปี 2563 มีกำไรสุทธิ จำนวน 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 2,250 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากในปี 2563 มีการรับรู้รายได้จากเงินชดเชยในปี 2563 เป็นรายได้อื่น และในปี 2562 ส่วนใหญ่มีขาดทุนจากการต่อสัญญาดาวเทียมจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการพิเศษ ผลการดำเนินงานปกติของกลุ่มไทยคมในปี 2563 จะมีขาดทุนสุทธิ 135 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 304 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และต้นทุนทางการเงิน แม้ว่ารายได้จากการขายและการให้บริการจะลดลงก็ตาม

รายได้จากการขายและการให้บริการ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมีสาเหตุหลักจากการยุติการให้บริการของลูกค้าต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 และการยุติการให้บริการของทีวีสตาร์บางช่องในประเทศ รวมถึงการสิ้นสุดสัญญาการให้บริการและการลดการใช้งานของลูกค้าบรรดแบนด์ในต่างประเทศบางราย

ส่วน**ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ** และ**ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ** ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนตามการลดลงของรายได้ และการลดลงของต้นทุนค่าเสื่อมราคาหลังจากที่มีการต่อสัญญาสิทธิประโยชน์ในปี 2562 สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าเช่าทรานสปอนเดอร์ จากดาวเทียมต่างประเทศเพื่อการให้บริการลูกค้าของดาวเทียมไทยคม 5

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าเดินทาง สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ลดลง เนื่องจากการลดลงของต้นทุนทางการเงินจากการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนด

ธุรกิจอื่น (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	%YoY
รายได้จากการให้บริการ	223	123	-45%
ต้นทุนการให้บริการ	(203)	(106)	-48%
ต้นทุนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(19)	(47)	147%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน และกำไรจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินของเงินลงทุน	(51)	3	106%
รายได้อื่น	29	28	-3%
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(7)	(8)	14%
ขาดทุนสุทธิ	(28)	(7)	-75%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนของกลุ่มอินทัช	(35)	(10)	-71%

ธุรกิจอื่น ประกอบด้วย ธุรกิจการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง และธุรกิจภายใต้โครงการอินเวนท์ ทั้งนี้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตั้งแต่ปี 2563 กลุ่ม อินทัชได้เปลี่ยนวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนภายใต้โครงการอินเวนท์ จากวิธีส่วนได้เสีย เป็น มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน



สรุปฐานะการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,426	7%	2,843	5%	(583)	-17%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5,652	11%	7,269	14%	1,617	29%
ลูกหนี้การค้า	1,578	3%	1,525	3%	(53)	-3%
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
ที่ส่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	631	1%	853	2%	222	35%
สินค้าคงเหลือ	124	0%	55	0%	(69)	-56%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	503	1%	473	1%	(30)	-6%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,127	2%	898	2%	(229)	-20%
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค่า	29,873	60%	32,687	62%	2,814	9%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	452	1%	975	2%	523	116%
อาคารและอุปกรณ์	3,358	7%	3,108	6%	(250)	-7%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	1,366	3%	560	1%	(806)	-59%
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	1,445	3%	1,391	3%	(54)	-4%
รวมสินทรัพย์	49,535	100%	52,637	100%	3,102	6%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	392	1%	2,674	5%	2,282	582%
ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890	6%	2,890	5%	-	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,243	3%	880	2%	(363)	-29%
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,768	8%	1,231	2%	(2,537)	-67%
หนี้สินไม่มีหมุนเวียนอื่น	793	2%	821	2%	28	4%
รวมหนี้สิน	9,086	18%	8,496	16%	(590)	-6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	40,449	82%	44,141	84%	3,692	9%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	49,535	100%	52,637	100%	3,102	6%

* บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบ

สินทรัพย์ของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค่าจากผลการดำเนินงานปี 2563 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประเภทเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเลือกวัดมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวด้วยมูลค่าดีดธรรมภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตาม TFRS 9 ขณะที่ อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ลดลง ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี

หนี้สินของกลุ่มอินทัช ลดลงร้อยละ 6 จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในหนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมถึงการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของธุรกิจดาวเทียมในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มอินทัช เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากสิ้นปี 2562 เป็นผลจากการดำเนินงานในปี 2563 ของกลุ่มอินทัช สหกับการจ่ายเงินปันผล

สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.0 เท่า ลดลงจาก 2.6 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เนื่องจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวของธุรกิจดาวเทียมจะครบกำหนดชำระคืนในปี 2564 โดยกลุ่มอินทัชมีการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มอินทัช รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากธนาคารต่าง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้ กระแสเงินสดรวมของกลุ่มอินทัชในปี 2563 ลดลง 583 ล้านบาท (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) จากสิ้นปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและโครงการร่วมลงทุน รวมถึง การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยของธุรกิจดาวเทียม สหกับการเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงาน

ลูกหนี้การค้าของกลุ่มอินทัช โดย ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มอินทัชมีลูกหนี้การค้าคิดเป็นร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2562 โดยได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้อย่างเหมาะสม



สินค้าคงเหลือของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นปีนี้ กลุ่มอินทัชมีสินค้าคงเหลือลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 จากการขายสินค้าของธุรกิจดาวเทียม โดยกลุ่มอินทัชได้มีการประเมินความเพียงพอของค่าเพื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาที่จะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเป็นประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ความสามารถในการทำกำไรและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มอินทัช ในปี 2563 กลุ่มอินทัชมีอัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 70.5 ของรายได้รวม โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 แต่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ร้อยละ 30.4 ลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มอินทัช ณ สิ้นปีนี้ กลุ่มอินทัชมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 0.2 เท่า ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ หนี้สินรวมลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมของธุรกิจดาวเทียม ทั้งนี้ กลุ่มอินทัชมีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับภาระผูกพันและภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มอินทัชได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง ภาระผูกพัน หนังสือคำประกันจากธนาคาร รวมถึงเหตุการณ์สำคัญ ข้อพิพาททางการค้า และคดีความที่สำคัญของกลุ่มอินทัช

รายงานของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีโดยสรุป ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของอินทัช สำหรับปี 2563 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ฐานะการเงินเฉพาะของอินทัช	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562*		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	589	2%	451	1%	(138)	-23%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,489	4%	1,746	4%	257	17%
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	32,976	93%	35,891	92%	2,915	9%
เงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	452	1%	975	2%	523	116%
สินทรัพย์อื่น	47	0%	73	0%	26	55%
รวมสินทรัพย์	35,553	100%	39,136	100%	3,721	10%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินอื่น	160	0%	211	1%	51	32%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	35,393	100%	38,925	99%	3,532	10%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	35,553	100%	39,136	100%	3,583	10%

* บางรายการถูกจัดประเภทใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบ

งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	% YoY
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน			
บริษัทย่อย	(953)	190	120%
บริษัทร่วม	12,385	11,108	-10%
รายได้อื่น	59	70	19%
รวมรายได้	11,491	11,368	-1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	(345)	(241)	-30%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(67)	(78)	16%
รวมค่าใช้จ่าย	(412)	(319)	-23%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	11,079	11,049	0%
ต้นทุนทางการเงิน	(4)	(5)	25%
กำไรสุทธิ	11,075	11,044	0%



งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	%YoY
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,878	3,668	-25%
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(151)	-	-100%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12,385	11,108	-10%
รายได้อื่น	419	904	116%
รายได้รวม	17,531	15,680	-11%
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(3,171)	(2,178)	-31%
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	(703)	(506)	-28%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(50)	(21)	-58%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,255)	(1,046)	-17%
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(55)	-	-100%
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	(1,623)	(54)	-97%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(128)	(59)	-54%
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(130)	(149)	15%
รวมค่าใช้จ่าย	(7,115)	(4,013)	-44%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	10,416	11,667	12%
ต้นทุนทางการเงิน	(301)	(191)	-37%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	10,115	11,476	13%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(349)	(122)	-65%
กำไรสุทธิ	9,766	11,354	16%
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	11,083	11,048	0%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,317)	306	123%
กำไรสุทธิ	9,766	11,354	16%

แหล่งที่มาและการใช้ไปของกระแสเงินสดรวม *			ล้านบาท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563			
แหล่งที่มาของกระแสเงินสดรวม		การใช้ไปของกระแสเงินสดรวม	
รับเงินปันผล	8,178	เงินปันผลจ่าย	7,985
เงินสดรับจากการกู้ยืม	3,687	จ่ายคืนเงินกู้ยืม	4,193
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	1,692	เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในโครงการร่วมลงทุนและการร่วมค้า	293
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในโครงการร่วมลงทุน	246	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	82
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	27	จ่ายดอกเบี้ย	192
		สินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น	1,640
		ลูกหนี้ เงินทดรองจ่าย และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	28
กระแสเงินสดรวมลดลง	583		
รวม	14,413		14,413

* กระแสเงินสด ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด กลุ่มผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และรายการที่มีลักษณะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของงบการเงินรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	เปลี่ยนแปลง
อัตรากำไรสุทธิ (%)	63.2	70.5	7.2
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.6	2.0	(0.6)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (%)	33.9	30.4	(3.5)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	22.3	21.6	(0.6)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.3	0.2	(0.0)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เท่า)	0.1	0.1	(0.0)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.46	3.45	(0.01)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.77	11.87	1.10

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ในอนาคต โดยไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายด้านซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการคาดการณ์ในอนาคต เช่น "อาจจะ" "จะ" "คาดว่า" "ตั้งใจว่า" "ประมาณ" "เชื่อว่า" "ยังคง" "วางแผนว่า" หรือ คำใด ๆ ที่มีความหมายที่แน่นอนเดียวกัน เป็นต้น แม้ว่ากรรมการผู้จัดการจะกล่าวถึงทิศทางจากสมมติฐานและความเชื่อของฝ่ายบริหาร โดยอาศัยข้อมูลที่มืออยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐานก็ตาม สมมติฐานเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลงาน ผลการดำเนินงาน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลข้างต้น อีกทั้งบริษัท และผู้บริหาร/พนักงาน ในอนาคตหรือบริบทที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาที่จะเกิดขึ้น หรือความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้